



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>โสมขาวพบหวัดนกสายพันธุ์อันตรายออกมาตรการคุม</b></p> <p>หลังจากสัปดาห์ก่อนกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้แถลงว่า พบไวรัสเอช ๕ เอ็น ๖ ในมูลของนกอพยพ ล่าสุดกระทรวงแถลงเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ (๑๘ พ.ย.) ว่า ใช้หวัดนกสายพันธุ์เอช ๕ เอ็น ๖ ซึ่งเป็นสายพันธุ์อันตราย ระบาดที่ฟาร์มสัตว์ปีกสองแห่งทางภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ ทางกรจึงต้องแยกสัตว์ปีกกว่า ๖๒,๐๐๐ ตัว เพื่อป้องกันไวรัสแพร่กระจาย และออกคำสั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในรัศมี ๑๐ กิโลเมตรรอบฟาร์ม แต่ยังไม่มีการขังสัตว์ปีกเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้นี้มีรายงานพบผู้ป่วยจาก ไวรัสเอช ๕ เอ็น ๖ ในหลายพื้นที่ รวมทั้งในจีนและฮ่องกง ขณะที่เมื่อเดือน เม.ย.๒๕๕๗ เคยมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ ๖ คนในจีนข่าวการพบไวรัสใช้หวัดนกในเกาหลีใต้เกิดขึ้นในช่วงที่มีรายงานว่า พบไวรัส เอช ๕ เอ็น ๘ ในยุโรปหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศส เมื่อไม่กี่วันก่อน ขณะที่เยอรมนีเผยว่าหลายประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และแอฟริกาใต้ จำกัดการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก จากเยอรมนี หลังจากเกิดการระบาดของหวัดนกในเยอรมนี หน่วยงานสุขภาพสัตว์โลกคาดว่า จะมีการระบาดมากขึ้นในยุโรปในช่วง ๒-๓ สัปดาห์หน้า เพราะเชื่อว่านกป่าที่เป็นตัวแพร่เชื้อ จะอพยพลงใต้ เกาหลีใต้เพิ่งมีใช้หวัดนกระบาดครั้งล่าสุดเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นสายพันธุ์เอช ๕ เอ็น ๘ ซึ่งตรวจพบในฟาร์มเป็ด นำไปสู่ การฆ่าสัตว์ปีกอย่างน้อย ๑๑,๐๐๐ ตัว</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>หวั่นชิการะบาดเมียนมา</b></p> <p>อย่างกึ่ง ดร.จอร์เกเอ็ม.ลูนา หัวหน้าองค์การอนามัยโลก(WHO)ประจำเมียนมาเตือนว่า เมียนมาอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิกามากขึ้น หลังพบผู้ป่วยรายแรกนานกว่า ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับคำมั่นว่าจะเพิ่มการตรวจสอบและเร่งหามาตรการป้องกัน ยุงแต่จากการพูดคุยกับหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมา รวมถึงหมอประจำโรงพยาบาลของรัฐพบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ซึ่งส่งผลไปถึงขนาดสมองผิดปกติของทารกแรกเกิด ขณะที่นายถันทุนอ่องประจำกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเผยถึงมาตรการควบคุมยุงเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะขาดงบประมาณและกำลังคน.</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>'ชิกา'พัวภาวะฉุกเฉินโลก</b></p> <p>องค์การอนามัยโลก ประกาศว่าไวรัสชิกาไม่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในระดับสากลอีกแล้ว เพราะถือว่าชิกาเป็นปัญหาที่จะยังคงอยู่ต่อไป โดยปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของชิกาในกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก แคลิฟอร์เนียประเทศเดียวพบปัญหา ศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิดถึง ๒,๑๐๐ กรณี อย่างไรก็ตาม ดร.เดวิด เฮย์แมน ประธาน คณะกรรมการการฉุกเฉินของยูเรบว่า ไวรัสชิกายังคงถือเป็นภัยที่สำคัญ</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสชิกา	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	'ซิกา'พ่นภาวะฉุกเฉินโลก และจะยังคงอยู่ต่อไป แต่จะมีการปรับเปลี่ยนการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคด้วยการวาง แผนระยะยาว เพราะขณะนี้ซิกาได้แพร่กระจายไปทั่วละตินอเมริกา แคริบเบียน และภูมิภาคอื่นๆ	-	-
นานาชาติ	ซิการะบาดเมียนมา องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนเมียนมาอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกามากขึ้น หลังพบผู้ป่วยรายแรกนานกว่า ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งให้เร่งหามาตรการป้องกันยุง แต่จากการพูดคุยกับหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมา รวมถึงหมอประจำโรงพยาบาลของรัฐ พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ซึ่งส่งผลถึงขนาดสมองผิดปกติของทารกแรกเกิด ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาอ้าง มาตรการควบคุมยุงเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะขาดงบประมาณ	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสซิกา	-
นานาชาติ	โรงพยาบาลในเมืองอเลบโปถูกถล่มยับ กลุ่มสังเกตุการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรีย ซึ่งมีสำนักงานในกรุงลอนดอนระบุว่า การโจมตีเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านอย่างน้อย ๒๑ คน รวมทั้งเด็ก อีก ๕ คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเสียชีวิต นอกจากนี้ การโจมตีทางอากาศยังเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมือง โดยกลุ่มสังเกตุการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรีย รายงานว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านบัทโบ ๑๙ คน เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่รัสเซียประกาศว่าได้เริ่มปฏิบัติการปราบปรามนักบดอาวูร์ในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองอเลบโปด้วย ทั้งนี้ เมืองอเลบโปเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าของซีเรีย แต่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งมาตั้งแต่ ๔ ปีที่แล้ว โดยรัฐบาลซีเรียคุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันตก ขณะที่กลุ่มกบฏคุมพื้นที่ฝั่งตะวันออก ในช่วงปีที่ผ่านมา กองกำลังของรัฐบาลซีเรียได้รับการสนับสนุนจากทั้งอิหร่านและรัสเซีย ทำให้สามารถบุกเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของกลุ่มติดอาวุธได้ โดยเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา กองกำลังของฝ่ายรัฐบาลได้ปิดล้อมเมืองอเลบโปซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ ราว ๒๗๕,๐๐๐ คน และโจมตีเพื่อคุมพื้นที่ทั้งหมดของเมือง จากนั้นในเดือน ต.ค.ได้เริ่มโจมตีทางอากาศ เพื่อผลักดันให้กลุ่มกบฏและชาวบ้านอพยพออกจากเมือง ด้านองค์การสหประชาชาติระบุว่า การโจมตีทางอากาศและการยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองอเลบโป ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตะวันออกของเมืองราว ๗๐๐ คนเสียชีวิต	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหวระดับ ๖.๙ แมกนิจูด แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. ของเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น บริเวณนอกฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ใกล้จังหวัดฟุกุชิมะ ทำให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิโดยระบุว่าอาจเกิดคลื่นสูง ๓ เมตร และคาดว่าแผ่นดินไหวมีระดับความลึกประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้ที่กรุงโตเกียวด้วย ในปี ๒๕๕๔ ญี่ปุ่นถูกล้อมด้วยคลื่นยักษ์สึนามิทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด ๙.๐ แมกนิจูดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล และยังเป็นเหตุให้เตาปฏิกรณ์ที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ หลอมละลายเพราะระบบหล่อเย็นไม่ทำงาน และทำให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในเวลาต่อมา ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบีลในยูเครน</p>	-	-
ประเทศ	<p>โรคจาก 'น้ำแข็ง' อันตราย ติดต่อง่าย</p> <p>จากกรณีมีการแพร่คลิปวิดีโอร้านอาหารแห่งหนึ่งนำน้ำแข็งที่ลูกค้ากินไม่หมดมาเทรวมกับน้ำแข็งที่ยังไม่ได้ใช้งาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลในเรื่องของโรคติดต่อที่อาจจะปนมากับน้ำแข็งเหล่านั้น ในขณะที่ฝั่งแม่ค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหา เรื่องนี้จึงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อนำกรณีนี้มาถอดบทเรียนทางด้านสาธารณสุข โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโรคบาตวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในทางทฤษฎีแล้วมีโอกาสติดโรคติดต่อจากการกินน้ำแข็งได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ยาก หลัก ๆ จะมีเชื้อ "ไวรัสตับอักเสบบี" (Hepatitis A) ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีไข้ ปวดเนื้อรันทัว ตัวเหลือง ตาเหลือง สามารถหายได้เอง แต่ไม่ต้องรักษาอะไรมาก แต่ก็มีความรุนแรงทำให้ตับวาย และเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ "ไวรัสตับอักเสบบี" เป็นเชื้อที่อยู่ในลำไส้ของคน จึงมักปนออกมากับการขับถ่าย ซึ่งกรณีที่พบในน้ำแข็งนั้น จากการสอบสวนโรคที่ผ่านมาพบว่าการติดเชื้อที่กระบวนการผลิตเอง เช่น คนงาน มีเชื้อดังกล่าวอยู่ในร่างกายแล้วเมื่อขับถ่ายล้างมือไม่สะอาดทำให้เกิดการปนเปื้อนตั้งแต่ตอนนั้น แต่ปัจจุบันโรงงานผลิตน้ำแข็งในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างมีมาตรฐาน "ส่วนกรณีการกินน้ำแข็งนั้นหากเป็นการกินแก้วเดียวกันอาจจะทำให้ติดเชื้อผ่านทางน้ำลายได้ ส่วนกรณีนำน้ำแข็งที่มีคนใช้เทรวมแล้วเอามาให้อีกคนใช้ตอนนั้นในทางทฤษฎีก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้ แต่ในทางปฏิบัติโอกาสติดต่อกันอาจจะไม่มีมากนัก อย่างไรก็ตาม การนำน้ำแข็งใช้</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โรคจาก 'น้ำแข็ง' อันตราย ติดต่อง่าย (ต่อ)</p> <p>แล้วมาใช้โอกันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ"อีกประการหนึ่งคือการติดเชื้อ "เริม" (Herpes simplex) ทำให้เป็นแผลที่ริมฝีปาก และอวัยวะเพศ เป็นโรคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษาไม่หายขาด โรคจะเป็นซ้ำเรื่อย ๆ ในตำแหน่งเดิมการติดต่อนักเกิดจากการสัมผัสกับผู้มีเชื้อโดยตรง เช่น การจูบ การมีเพศสัมพันธ์ การดื่มน้ำแก้วเดียวกัน หรือการใช้ช้อนตักอาหารคันเดียวกัน โดยที่ผ่านมามีพบการติดเชื้อผ่านการใช้น้ำแก้วน้ำและช้อนร่วมกันค่อนข้างสูง ส่วนการติดเชื้อผ่านการกินน้ำแข็งต่อจากคนที่เป็โรคนั้นหลักการเหมือนกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีคือเป็นไปได้ แต่โอกาสน้อย</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>โรคปอดบวม</b></p> <p>๑๒ พ.ย.ของทุกปี เป็นวันปอดบวมโลก ซึ่งโครงการจุฬาคิดส์คลับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาฯ จัดงาน World Pneumonia Day รมณรงค์ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจโรคปอดบวม รศ.นพ.ชัชฎ์ พันธุ์เจริญ หน.สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ระบุเกิดจากการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญคือ เชื้อนิวโมคอคคัส ส่วนเชื้อไวรัสที่สำคัญคือ เชื้อไข้หวัดใหญ่ คนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยและอาจมีอาการรุนแรงและพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย ได้แก่ เด็กอายุ ๕ ขวบปีแรก คนวัย ๕๐ ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวานตับ ปอด ไต ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฯลฯ การรักษาจะมีการให้ยาปฏิชีวนะ (โรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย) หรือยาต้านไวรัส (โรคปอดบวมจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่) ให้ออกซิเจน และให้สารน้ำทางหลอดเลือด ทั้งนี้โรคนี้อป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ในที่คนแออัด ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ควรปิดปากเวลาไอจาม สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เด็กอายุ ๒ เดือน-๕ ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนไอพีดีชนิด ๑๐ หรือ ๑๓ สายพันธุ์ ๑-๔ ครั้ง แล้วแต่อายุเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างแนะนำให้ฉีดวัคซีนไอพีดีชนิด ๑๓ สายพันธุ์ และตามด้วยวัคซีนไอพีดีชนิด ๒๓ สายพันธุ์ ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่นำให้ฉีดปีละครั้งสำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ คนอ้วน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือแม้แต่สำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรง</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ชายไทยเกือบครึ่งยอมรับทำร้ายร่างกายคนรัก</p> <p>นายจเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยกับบีบีซีไทยว่า จากการสำรวจสถิติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชายไทย ล่าสุดในปีนี้ (๒๕๕๙) พบว่าเมื่อเกิดอารมณ์โมโห ผู้ชายไทย ๕๗.๓% จะทำสายข้าวของในบ้าน ๖๘.๙% ออกไปตีแม่เหล่านอกบ้าน ๔๔.๘% ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายภรรยาหรือแฟน ๔๒.๐% บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ผู้ชายกว่า ๘๐% เคยตะคอกภรรยาและคนรัก ๗๔.๗% ใช้คำหยาบคายเพื่อระบายอารมณ์ และ ๗๑.๗% คบผู้หญิงหลายคนในคราวเดียวกัน ผลสำรวจดังกล่าวได้จากการสำรวจผู้ชายวัย ๒๐-๓๕ ปี หนึ่ง ๑,๖๗๑ ตัวอย่าง ทั้งในกรุงเทพฯ พื้นที่รอบนอก และต่างจังหวัด ผู้ที่ร่วมในการสำรวจมีระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท จึงถือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลาย ผลสำรวจที่ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ชายใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้หญิงทั้งทางวาจา จิตใจ และร่างกาย โดยการทำร้ายด้วยวาจามีสัดส่วนสูงที่สุด และจากการทำงานร่วมกับผู้ชายที่มีพฤติกรรมดังกล่าว พบด้วยว่าหากผู้หญิงไม่ตอบโต้ หรือพูดคุยด้วยผู้ชายก็จะใช้ความรุนแรงทางวาจา และจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย โดยการตีแม่เหล่านี้อาจมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ชายลงไม้ลงมือกับผู้หญิง "สาเหตุหลักมาจากวิธีคิดที่ปลูกฝังกันมาว่าชายเป็นใหญ่ เป็นเจ้าของผู้หญิง ผู้ชายคิดว่าตัวเองเหนือกว่า สำหรับผู้หญิงนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาทัศนคติของผู้ชายในเรื่องการใช้ความรุนแรง และสังเกตพฤติกรรมทางอารมณ์ ก่อนแต่งงานกัน หากพบว่ามีอารมณ์ก้าวร้าว ควบคุมตัวเองไม่ได้ ผู้หญิงก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ส่วนเมื่อตัดสินใจแต่งงานไปแล้วและประสบปัญหา ก็ไม่ควรรู้สึกอับอายที่จะต้องหย่าร้างหรือมีคู่มือใหม่ และไม่ควรต้องอดทน เพราะหลายกรณีความอดทนเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงต้องป้องกันตัวเอง จนนำไปสู่การฆ่าสามี หรือถูกสามีฆ่า ซึ่งจากการเก็บสถิติของมูลนิธิพบว่าในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นกว่า ๒๐๐ กรณีแล้ว</p>	-	-
ประเทศ	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ น้อมนำกระแสพระราชดำริส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๔๖ เป็นต้นมา ได้มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยให้ร้านโกลเด้นเพลส ทั้ง ๙ สาขา รวมทั้งมอบให้ผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น ๑๕๖,๕๔๔ ป้าย และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เก็บค่าถุงพลาสติกลดปริมาณขยะได้จริง</p> <p>สมาคมอนุรักษ์ทะเลของอังกฤษเผยแพร่ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เคยพบเกลื่อนชายหาดในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง หลังรัฐบาลนำนโยบายให้ผู้บริโภคเสียเงินค่าถุงพลาสติกใบละ ๕ เพนซ์ (ประมาณ ๒ บาท) มาใช้</p> <p>สมาคมฯ ให้รายละเอียดว่าจากการส่งอาสาสมัคร ๖,๐๐๐ คน ออกไปทำความสะอาดชายหาดพร้อมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขยะที่พบตามแนวชายหาด ได้ข้อมูลว่ามีขยะถุงพลาสติกไม่ถึง ๗ ใบ ต่อแนวชายหาดที่ทำความสะอาดแล้ว ทุก ๆ ๑๐๐ เมตร หรือลดลงประมาณ ๔๐% จากที่เคยพบเฉลี่ย ๑๑ ใบ เมื่อปีที่แล้ว นับเป็นปริมาณขยะถุงพลาสติกที่พบตามชายหาดในปริมาณน้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการนำมาตรการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวมาใช้ถือว่าได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคว้นเวลส์ ซึ่งเก็บเงินค่าถุงพลาสติกมานานห้าปี มีปริมาณขยะถุงพลาสติกในปีนี้น้อยกว่าปีอื่น ๆ โดยพบไม่ถึง ๔ ใบ ต่อแนวชายหาดที่ทำความสะอาดแล้ว ๑๐๐ เมตร ส่วนชายหาดในอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือพบปริมาณขยะถุงพลาสติกลดลงถึงครึ่ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปริมาณขยะประเภทอื่นที่พบมากขึ้นกว่า ๔% คือภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงขวดพลาสติก ฝาขวด และกระป๋องอะลูมิเนียม ทั้งนี้ ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ในทะเลอย่างเท่า ซึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุน เมื่อกินเข้าไปแล้วจะอุดตันระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ทะเลบางชนิดยังชอบกลืนขยะพลาสติก โดยข้อมูลจากสมาคมอนุรักษ์ทะเลชี้ว่านกทะเลกว่า ๔๐% ที่ตายในแถบทะเลเหนือ พบมีถุงพลาสติกตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร สำหรับในประเทศไทยมีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีสมัครใจ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า มีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย ๗,๐๐๐ ตัน/วัน ในจำนวนนี้เป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ ๘๐ หรือ ๕,๓๐๐ ตัน/วัน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ร้องเรียน ผกส.</p> <p>-เสนอจดหมาย จาก ขรก.บ้านกาญจนา สธ. กรณี ผกส.ของกระทรวงฯ มีหนังสือให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ้านกาญจนาแจ้งความจำนงยินยอมให้หักเงินเดือนเข้ากองทุน ผกส. โดยมีปัญหาว่า ๑.ทำไมเอกสารจาก ผกส. ไม่ถึงสมาชิก ๒.ตามที่สมาชิกแจ้งไป ทั้งผู้ที่ได้รับเอกสารปิ่นต์เอกสารมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เอง และแจ้งโดยวิธีการอื่น ๆ มีการหักเงินเดือนบ้านกาญแล้วหรือไม่เนื่องจากรับเงินเดือนผ่านธนาคาร ๓. ผกส.ควรแจ้งรายละเอียดถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง เจ้าของคอลัมน์ ตอบว่าหวังว่าทางสำนักงาน ผกส.ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสื่อสารแจ้งข่าวให้แก่ ขรก.บ้านกาญทั่วถึงกันทุกคนต่อไป</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สปสข.จัดแผนวันโรคปี ๒๐ มุ่งลดผู้ป่วยรายใหม่</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ ประเทศที่มีปัญหาวันโรคสูง สะท้อนถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง รวมถึงปัญหาวันโรคที่อยาจากการกินยาไม่ต่อเนื่องข้อมูลสำนักวันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยวันโรครายใหม่ ๑๒๐,๐๐๐ รายต่อปี ทั้งนี้เพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสปสข.ได้มีจัดบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการค้นหาและรักษาผู้ป่วยวันโรคอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่ลดอัตราป่วยและเสียชีวิตผู้ป่วยวันโรค รวมถึงการลดผู้ติดเชื้อวันโรครายใหม่ หัวใจสำคัญของการลดจำนวนผู้ป่วยวันโรครายใหม่คือการรักษาผู้ป่วยวันโรคให้หายขาดเพื่อลดการแพร่กระจายโรค ดังนั้นนอกจากการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยวันโรคข้างต้น สปสข.ยังสนับสนุนการติดตามกินยาผู้ป่วยด้วยวิธี DOT (Directly Observed Treatment) ซึ่งเป็นวิธีติดตามการรักษาที่มีประสิทธิผล พร้อมกับสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยวันโรครายใหม่ ทั้งกลุ่มผู้ร่วมสัมผัส กลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่การรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งนี้รวมถึงผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำที่เป็นพื้นที่ง่ายต่อการแพร่กระจายโรค</p>	-	-
ประเทศ	<p>คลิปหนุ่ยกัษบ่นแฉขายปลาสด</p> <p>มีการแชร์คลิปวิดีโอจากสมาชิกไลน์รายหนึ่ง แสดงให้เห็นภาพหนุ่ยมาทะกินปลาสดที่วางอยู่บนแผง ในตลาดชื่อดังย่านห้วยขวาง กทม. สร้างความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยแก่ผู้ที่ได้รับชมคลิป รวมถึงการตั้งคำถาม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร กทม. ระบุว่า ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ขายต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อีก สามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่สำนักเขตที่ร้านค้าตั้งอยู่ หรือติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาที่กองสุขาภิบาลอาหาร นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค แนะนำการเลือก รับประทานอาหาร ว่ากรณีเจอหนุ่ยที่แผงปลาสด เชื้อโรคที่มากับหนุ่ยจะทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารนั้นเข้าไป เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ประชาชนสามารถป้องกันเบื้องต้น โดยการเลือกซื้ออาหารจากร้านที่เชื่อถือได้เรื่องความสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน และล้างมือก่อนการรับประทานทุกครั้ง</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>ม.นเรศวร คิดค้นวิธีแช่แข็งกำจัดพยาธิใบไม้ตับ</b></p> <p>ผศ.ดร.วิลาวลัย ภูมิดอนมิ่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ม.นเรศวร ค้นพบ "กรรมวิธีการผลิตอาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาหมักเกลือ ให้ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ โดยการนำปลาที่จะใช้ทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาวสร้อย ปลาแก้มขี้ ปลาจีน ไปแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๐ องศาเซลเซียส เช่น การแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นทั่วไป หรือ แช่แข็งในตู้แช่แข็งพิเศษเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะทำให้ระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในปลาทายลง เนื่องจากโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในตัวและซิสต์ของพยาธิเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ทำให้เซลล์พยาธิแตกและตาย ซึ่งปลาที่ผ่านการแช่แข็งที่อุณหภูมิดังกล่าว จะยังมีความสดสามารถนำไป ผสมกับส่วนประกอบต่างๆ ในการทำปลาต้ม ปลาร้า ปลาจ่อม ฯลฯ โดยไม่เสียรสชาติ</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>ใจร้าย!! รุมตีบพยายาลให้รอ-ขอทำแผลนิ้วเท้า</b></p> <p>เพจสมาคมพยายาลแห่งประเทศไทยฯ โปสต์ภาพข้อความเผยแพร่เหตุการณ์วันลอยกระทง พยายาลวิชาชีพรุมทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ จากผู้ป่วยมาขอทำแผลนิ้วเท้าที่ห้องฉุกเฉิน และเพื่อนอีก ๒ คน เนื่องจากไม่พอใจ หลังพยายาลแจ้งว่ากำลังช่วยแพทย์ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกคน พร้อมรูดมานให้เห็นว่าแพทย์ พยายาล และเจ้าหน้าที่ กำลังใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยที่อาการหนักกว่าอยู่ เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลา ๔ นาฬิกา ค่ำวันลอยกระทง ผู้ทำร้ายคือผู้ป่วยที่มาขอทำแผลที่นิ้วเท้า พยายาลแจ้งว่ากำลังช่วยแพทย์ช่วยผู้ป่วยอีกคนอยู่ และรูดมานให้เห็นหมอ พยายาล และเจ้าหน้าที่ กำลังใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย ผู้ป่วยและเพื่อนอีก ๒ คนไม่พอใจ รุมชกต่อยเตะ นายปฏิพล อ่อนน้อม พยายาลวิชาชีพ มีรอยฟกช้ำที่ท้อง หัวโนบริเวณกกหูซ้าย แผลถลอกที่เข่า และรอยขีดข่วนที่นิ้วมือ หลังเกิดเหตุยังทำงานต่อจนลงเวรคืน คุณแม่ของน้องที่เป็นพยายาลอยู่แห่งเดียวกัน แจ้งว่าน้องยังทำงานได้ แต่จิตใจยังหวาดกลัว</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>สธ.ผวาสั่งรพ.ทุกแห่งเพิ่มสื่อสารผู้ป่วย-รักษาปลอดภัยเข้มข้น</b></p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีพยายาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว ถูกผู้ป่วยและเพื่อนผู้ป่วยทำร้ายร่างกายระหว่างที่ให้รอทำแผล เนื่องจากแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินกำลังช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอื่นอยู่ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่พอสมควร โดยในการจัดระบบบริการนั้น โรงพยาบาลทุกแห่งมีมาตรฐานการจัดบริการ โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉิน มีการแยกกลุ่มผู้รับบริการชัดเจน ผู้ป่วย</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ผวาสังรพ.ทุกแห่งเพิ่มสื่อสารผู้ป่วย-รักษาปลอดภัยเข้มข้น (ต่อ)</p> <p>ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตเป็นกลุ่มแรกที่ต้องได้รับบริการทันที เช่น ผู้อยู่ในภาวะช็อก บาดเจ็บ หลายอวัยวะ หายใจหอบ เป็นต้น และกรณีที่เกิดเหตุเป็นโรงพยาบาลชุมชน</p> <p>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่มากเหมือนโรงพยาบาลจังหวัด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องพินิจชี้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดำเนินการ จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ รอไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามระบบที่วางไว้ สำหรับการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดที่ ๕ ข้อที่ ๒๕ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนตามมาตรฐานบริการ</p>	-	-
จังหวัด	-	-	-

ชอบ  ทราบ

รอคย  ลงนัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

SAT (Co) ANSO

dh

(นายวิวัฒน์ คำเที่ยง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

23 พ.ย. 2559

